

# KHAI MẠC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI DÀNH CHO CÁN BỘ, GIÁNG VIÊN NỮ NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Viết bởi: Chu Mai Hương

Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, trí lực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Sáng ngày 8/10/ 2022, tại trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra khai mạc Giải bóng chuyền hơi dành cho cán bộ, giảng viên nữ. Đây là hoạt động diễn ra hàng năm để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10.



Hình 1: Đại diện Ban tổ chức và các đội tham gia Lễ khai mạc giải bóng chuyền hơi

Tham gia giải đấu có 8 đội đến từ các phòng, ban và các khoa thuộc trường Đại học Tây Bắc. Tám đội được chia thành 2 bảng. Bảng A bao gồm các đội: Khoa Kinh tế, Khoa Cơ sở, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Khoa học sức khỏe và Trường Tiểu học, THCS, THPT Chu Văn An. Bảng B gồm các đội: Văn phòng, Khoa Tiểu học - Mầm non, Khoa Khoa học Xã hội, Khoa Nông lâm. Ở mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất, nhì vào vòng bán kết.



Ngay sau Lễ khai mạc, cầu thủ của hai Khoa Khoa học Xã hội và Khoa Tiểu học - Mầm non đã bước vào trận thi đấu sôi nổi, quyết liệt, nhiều kịch tính với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.



*Hình 2: Trận đấu giữa Khoa Khoa học Xã hội (áo xanh) và Khoa Tiểu học - Mầm non (áo vàng)*

Mặc dù thời tiết trên sân rất nắng, nóng nhưng các cầu thủ của hai đội đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo của đội, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp và hấp dẫn. Do chuẩn bị tốt các điều kiện, tích cực tập luyện với kỹ thuật chuyên nghiệp và chiến thuật rõ ràng nên trận đấu của hai đội được đánh giá có chất lượng cao về chuyên môn.



*Hình 3: Cầu thủ Khoa Khoa học Xã hội (áo xanh) thi đấu quyết liệt trên sân*



Kết thúc trận đấu, đội bóng của khoa Khoa học Xã hội đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước đội bóng của khoa Tiểu học – Mầm non. Sau trận đấu, hai đội tiếp tục tập luyện để thi đấu với các đội bóng khác trong bảng.



*Hình 4: Cầu thủ Khoa Khoa học Xã hội (áo xanh) đỡ bóng*

Giải đấu là sân chơi lành mạnh giúp cán bộ và giảng viên trong trường Đại học Tây Bắc có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giải tỏa những căng thẳng sau mỗi giờ lên lớp. Qua đó, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.